



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

สหกรณ์ที่น่าชื่นชมในการดูแลสุขภาพชีวิต สุขภาพกายให้แก่สมาชิกสหกรณ์

ในโลกปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด จำเป็นจะต้องมีแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน เริ่มดำเนินการตั้งแต่พ.ศ. 2552 -2555 ภายใต้วิสัยทัศน์ “สังคมพึ่งได้ ใส่ใจระบบ ครบวงจร” และกำหนดเป้าหมาย คือ สหกรณ์มีสถานที่ทำงานที่เหมาะสม ให้บริการที่ดี มีการอำนวยความสะดวกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครบวงจร สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรมาภิบาล เกิดความมั่นคงดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

นายสงวน ศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด เล่าว่า สหกรณ์ได้มีการจัดสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ ภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งเป็นสวัสดิการรูปแบบใหม่ที่เพิ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2553 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ต้องให้สมาชิกหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ เนื่องจากสมาชิกของสหกรณ์ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพครู และมีสมาชิกสมทบ เป็นประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะช่วงอายุ 50ปีขึ้นไปมากที่สุด สหกรณ์คิดว่า สมาชิกน่าจะมียุทธียาวขึ้น และใส่ใจสุขภาพ ดังนั้น จึงคิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นมา เพราะเราไม่ได้มองเรื่องที่จะมีกำไรอย่างเดียว โดยสหกรณ์ได้มีการจัดตั้งงบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในการตรวจสุขภาพ อาทิ เครื่องตรวจวัดไขมัน พร้อมกับมีการอบรมอาสาสมัครสหกรณ์ (อสส.) ซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ เพื่อให้ความรู้สมาชิกตรวจสุขภาพในเบื้องต้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลรามาริบัติ มาสอนวิธีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

นอกจากนี้ ในแต่ละปีก็มีการตั้งงบประมาณให้กับสมาชิกได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีฟรี ทั้งนี้ หากตรวจพบว่า สมาชิกบางคนตรวจพบโรค ซึ่งปัจจุบันตรวจพบว่า มีสมาชิกมีปัญหาด้านสุขภาพจะต้องพบแพทย์ด่วนอยู่ประมาณ 26 คน แต่แพทย์ได้ให้คำแนะนำให้มีการลดอาหาร และออกกำลังกาย โดยสหกรณ์จะมีการติดตามผลอยู่ตลอดเวลา

จากการดำเนินการโครงการนี้ ทำให้สมาชิกมีความตระหนักในเรื่องของการใส่ใจสุขภาพมากขึ้น โดยสหกรณ์สนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมสมาชิกให้มีการออกกำลังกาย และมีการแนะนำให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริโภคอาหารอย่างถูกวิธี

อย่างไรก็ตาม ในอีก 10 ปีข้างหน้า สหกรณ์มีแนวคิดที่จะสร้างโรงพยาบาล ในเมื่อสมาชิกตระหนักถึงเรื่องของสุขภาพแล้ว มีอาสาสมัครสหกรณ์ด้านสาธารณสุข ต่อไปจะส่งเสริมให้เด็กที่เรียนเก่ง หรือเด็กชาวเขา ให้ทุนศึกษาในการเรียนหมอ หรือพยาบาล แต่ในเบื้องต้น อาจจะทำเป็นคลินิกสหกรณ์ ภายใน 3 ปีต่อจากนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด จึงเป็นสหกรณ์ที่น่าชื่นชมในการดูแลสุขภาพชีวิต สุขภาพกายให้แก่สมาชิกสหกรณ์ มีความสุขใจ และสบายกาย ห่างไกล